



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 22 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,382 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,175,357 ราย เสียชีวิต 83 ราย เสียชีวิตสะสม 2,719 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,824 ราย รักษาหายสะสม 969,067 ราย ยังรักษาอยู่ 236,814 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 471,914,913 (+1,028,915) ราย เสียชีวิต 6,104,229 (+3,196) ราย รักษาหาย 408,209,157 (+1,153,387) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** เหยมีทารกและเด็ก 5 ปีขึ้นไปรักษาตัวในรพ. สูงกว่าปกติ 6 เท่า ช่วงโอมิครอนระบาดหนัก **ฝรั่งเศส** ติดโควิดเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ในสัปดาห์เดียว **ญี่ปุ่น** ให้คำมั่นพร้อมเพิ่มความช่วยเหลือกัมพูชาโดยจัดสรรเงินช่วยเหลือและเงินกู้ยืม รวมทั้งมอบวัคซีน 1 ล้าน 3 แสนโดสผ่านทางโครงการโคแวกซ์ของ WHO **ฮ่องกง** เตรียมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ-ลดวันกักตัว เริ่ม 1 เม.ย.นี้ **จีน** พบผู้ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 1,947 ราย ทั้งนี้เมืองเซี่ยงไฮ้ปิดตีสุนัขและคนคุมโควิด ส่วนเมืองฉางชุน ใช้โดรนบินพ่นยาฆ่าเชื้อสกัดโควิด 19 ขณะที่เมืองเซินเจิ้นเลิกล็อกดาวน์ **เวียดนาม** นครโฮจิมินห์ สั่งการให้รพ.เด็กในพื้นที่เพิ่มจำนวนเตียง เตรียมพร้อมรับมือการระบาดโรคโควิด 19 ในกลุ่มเด็ก

ประเด็นสำคัญ

1. การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ย้ำกำชับให้หน่วยงาน ติดตามประสิทธิภาพเวชภัณฑ์ ทั้งวัคซีนและยารักษา โดยเฉพาะให้สำรวจงานวิจัยและการพัฒนา เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนสำหรับประชาชนได้ใช้เพิ่มเติม ทั้งนี้ สธ. ยืนยันถึงประสิทธิภาพ "ยาฟาวิพิราเวียร์" ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ ออย. พบว่าผู้ป่วยหลายรายมีอาการดีขึ้น มีผลการรักษาที่ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาฯ จึงพิจารณาให้นำยาฟาวิพิราเวียร์ มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ประกอบกับไทยเองจัดหายาฟาวิพิราเวียร์จำนวนมากได้ในราคาที่ไม่แพง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

- ศบค.ระบุว่า สธ.เตรียมนำเข้ายาแพกซ์โลวิดที่จะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยตรง ภายในกลางเดือนเมษายนนี้ โดยยาดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงการนอนรพ. ได้ประมาณ 88%

- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ยาแพกซ์โลวิดมีกลไกการออกฤทธิ์ที่เอนไซม์ทำให้เชื้อลดจำนวนลง ประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการนอนรพ. 88% เมื่อให้ยาภายใน 5 วันหลังมีอาการ แต่มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. เปิดเผยว่า วันนี้ (22 มีนาคม) คาดว่าจะนำเรื่องจัดซื้อแพกซ์โลวิดเข้ากรม. หากผ่านความเห็นชอบ คาดว่าวันที่ 24 มี.ค.นี้ จะลงนามในสัญญาจัดซื้อจำนวน 50,000 คอร์สการรักษา ทั้งนี้ บ.ผู้ผลิตระบุว่าพร้อมส่งสินค้าภายใน 1 สัปดาห์หลังจากลงนาม จึงคาดว่าจะมียาแพกซ์โลวิดใช้รักษาผู้ป่วย/ติดเชื้อโควิด 19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งนี้ มีผลการศึกษาว่าหากให้ยาเร็วจะป้องกันอาการรุนแรง และผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ ส่วนยาเรมเดซิเวียร์มีข้อจำกัดคือเป็นยาฉีด ขณะที่ยาโมลนูพิราเวียร์และยาแพกซ์โลวิดมีราคาค่อนข้างสูง ในส่วนของการผลิตในประเทศมีเพียงยาฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ที่ อภ.สามารถผลิตได้เอง แต่ อภ.จัดหาโมลนูพิราเวียร์จากอินเดียเข้ามาเพิ่มเติม

- สำหรับแนวทางการใช้ยารักษาโควิด 19 มีดังนี้ 1. กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้รับประทานยา 2. กลุ่มป่วยอาการน้อย และไม่มีความเสี่ยง เช่น ไข้ไม่สูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ จะรักษาด้วยยาตามอาการ เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก เป็นต้น 3. กลุ่มป่วยอาการน้อยแต่มีความเสี่ยง เช่น มีโรคประจำตัว จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ แต่หากเป็นกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคร่วม 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเบาหวาน กลุ่มนี้จะให้ยาโมลนูพิราเวียร์ 4.ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการปอดอักเสบจะให้ยาเรมเดซิเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ bangkokbiznews,)

- นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ประสิทธิภาพยาฟาวิพิราเวียร์นั้น มีการถกเถียงแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่มีอ้างอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องว่า ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ กับฝ่ายที่อ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาในประเทศว่ามีประสิทธิภาพ จึงขอให้ รวม.สธ.พิจารณาข้อมูลใหม่ หากผลการศึกษายาฟาวิพิราเวียร์ในไทยได้ผลจริงก็ขอให้เร่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาวินิจฉัยนี้ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ด้วย และขอให้รับยาโมลนูพิราเวียร์และแพกซ์โลวิดด้วย ถึงแม้จะมีราคาต่อหน่วยที่สูงกว่ายาฟาวิพิราเวียร์

2.เตือนเฝ้าระวัง "ไข้เลือดออก" ควบคู่ "โควิด 19"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร thaipbs,)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เริ่มมีสัญญาณผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยในปี 2565 เพียง 3 เดือนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตไปแล้ว 3 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นโรคไข้เลือดออกร่วมกับโควิด 19 ด้วย และยังพบอีกว่าทั้ง 3 คนที่เสียชีวิตชื้อยาเกินขนาด โดยเป็นยากลุ่มเอ็นเสด หรือแอสไพริน ซึ่งทำให้มีเลือดออกในทางเดินกระเพาะอาหาร และเสียชีวิตได้ ขณะนี้ประชาชนพึงความสนใจไปที่โรคโควิด 19 จนละเลยโรคไข้เลือดออก ทั้งที่อัตราการเสียชีวิตของทั้ง 2 โรคใกล้เคียงกัน จึงต้องให้ความสำคัญกับไข้เลือดออกด้วย

3. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ch7, sonhithak)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ให้กรมควบคุมโรคประสานยัง นพ.สสจ. และใช้กลไก อสม. รณรงค์นำผู้สูงอายุอีก 2.1 ล้านคน ที่ยังไม่รับวัคซีนมารับการฉีดโดยเร็ว เพราะต้องใช้เวลารสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อผ่านสงกรานต์ไปด้วยดี ขอให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุทุกคนไปรับวัคซีนในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ก่อนสงกรานต์นี้ และสธ.มีการนำวัคซีนใส่ตู้เย็นพกพาไปฉีดให้ถึงบ้านด้วย ส่วนผู้ที่เดินทางไปกลับบ้าน ก่อนเดินทางขอให้แยกตัวเอง ไม่เข้าพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กรุงเทพมหานคร, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, hfocus, thaigov)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยการประเมินประสิทธิผลวัคซีนจากการใช้จริง จ.เชียงใหม่ และระดับประเทศ พบว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง 87% ส่วนป้องกันการติดเชื้อ หากฉีด 2 เข็มป้องกันได้น้อยมาก 4.1% หากฉีด 3 เข็มป้องกันได้ 56% และ 4 เข็มป้องกันได้ 84.7% จึงขอลูกหลานพาผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันอาการรุนแรงและเสี่ยงเสียชีวิตได้ อย่าคิดว่าอยู่บ้านจะไม่ติด เนื่องจากการอยู่บ้านมีหลายคนเข้าออกตลอด คนที่อยู่บ้านยอมติดเชื้อได้ รวมทั้งข้อสงสัยว่าจะมีอันตราย ยืนยันได้ว่าปลอดภัย ไทยฉีดไปแล้วมากกว่า 120 ล้านโดส และมีระบบการดูแลอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ch7, sonhithak, amarin., thestandard, sanook, topnews, workpoint, thaigov)

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2565 มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 4 ห่างจากเข็ม 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ดังนี้ 1.เข็มที่ 1 SV/SP เข็มที่ 2 SV/SP เข็มที่ 3 AZ เข็มที่ 4 AZ 2. เข็มที่ 1 SV/SP เข็มที่ 2 SV/SP เข็มที่ 3 Pf เข็มที่ 4 Pf 3.เข็มที่ 1 SV/SP เข็มที่ 2 AZ เข็มที่ 3 AZ เข็มที่ 4 Pf 4. AZ 2 เข็ม เข็มที่ 3 Pf เข็มที่ 4 Pf ทั้งนี้ หากรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่า ในปี 2565 เร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป้าหมายเร่งรัดในผู้สูงอายุที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70% ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เตรียมวัคซีนไว้เพียงพอ 3 ล้านโดส

4. ประกันภัยโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(topnews)

-ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ย่านพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. กลุ่มคนที่ซื้อประกันโควิดกว่า 100 คน มารวมตัวเรียกร้องให้จ่ายเงินตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ เนื่องจากไม่สามารถเคลมประกันได้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม ตัวแทนบริษัทชี้แจงกับผู้เอาประกันภัย ถึงสาเหตุที่บางรายไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกลุ่มที่เคลมไม่ได้ คือกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือกลุ่มสีเขียวที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หลายคนติดเชื้อแล้วรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเท่านั้น แต่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการคุ้มครอง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าหากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดยินดีจ่ายทุกกรณี ดังนั้น ขอให้ผู้เอาประกันที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไข เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล ผลการตรวจ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันการเคลมประกันให้ถูกต้อง

5. แนะนำตรวจเลือดสำรวจคนไทยติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า จากการศึกษาในเด็ก 5-11 ปีที่มารับการฉีดวัคซีน มีผลการตรวจเลือดพบว่า มีการติดเชื้อมาก่อนโดยไม่มีอาการ ในไทยจึงมีจำนวนหนึ่งติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ จะทราบจากการตรวจเลือดเท่านั้น ดังนั้นน่าจะได้มีการสำรวจว่ามีจำนวนประชากรไทยติดเชื้อไปแล้วเท่าไรโดยการตรวจเลือด เพื่อประเมินสัดส่วนประชากรที่การติดเชื้อไปแล้ว

6. ลดการแถลงข่าว ศบค. เหลือสัปดาห์ละครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, topnews,)

-สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ศบค. ปรับเปลี่ยนการแถลงข่าว จากเดิมแถลงวัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จันทร์และวันพฤหัสบดี เหลือเพียงการแถลงข่าวเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางก่อนหน้านี้ที่ สธ.ตั้งเป้าว่าภายใน 4 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จะทำให้โควิด 19 ออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่น</p> <p>7. ทารก 5 เดือนเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ,) เว็บไซต์(ch7)</p> <p>- นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สสอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยถึงกรณีทารกวัยแค่ 5 เดือนเสียชีวิตหลังติดโควิด ว่าครอบครัวของทารกที่เสียชีวิต อยู่หมู่บ้านติดชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร มีทั้งหมด 11 คน ติดโควิดทั้งหมด คือ ตายยาย แม่ทารกที่เสียชีวิตซึ่งมีลูก 7 คน และหลานอีก 1 คน ต่อมา รพ.สท.โดนเอาร่วม จัดยามาให้ พร้อมให้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ห้ามออกจากบ้าน แต่ลูกสาวกลับพาลูกทั้ง 7 คนไปอยู่ที่กระท่อมในสวนยางพารา กระทั่งวันที่ 20 มี.ค. เด็กทารกวัย 5 เดือน มีอาการท้องเสีย ไปรักษาและรับยาที่รพ.สท.โดนเอาร่วม ต่อมาโรงพยาบาลติดต่อคนทั้งหมดไม่ได้ เพราะในสวนยางพาราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ กระทั่งบ่ายวันเดียวกันได้รับแจ้งว่าทารกเสียชีวิต โดยเป็นคลัสเตอร์จากนักเรียนติดเชื่อนำมาแพร่สู่ครอบครัวและในหมู่บ้าน ซึ่งทางอำเภอจะร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแบริฟิก, สำนักข่าวอิศรา, จส.100, ch7, mcot, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นายนะชิตะ คະສະຍະ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยนางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้สนับสนุนหีบเย็น 1,720 ใบ กระติกวักซัน 1,000 ใบ และอุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง 1,000 ชิ้น เพื่อบรรจุและรักษาความเย็นวัคซีนในการนำไปฉีดให้กับประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รับทราบผลการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ.ทั้งการสอบห้องเรียนพิเศษ และการรับสมัครนักเรียนทั่วไป ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมย้ำการจับสอบนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 26 มีนาคม และชั้น ม.4 วันที่ 27 มีนาคม ขอให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าสอบ โดยโรงเรียนจะต้องจัดห้องสอบสำหรับเด็กติดเชื้อโควิด 19 และเด็กกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการของ สธ.อย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- กทม.จัดรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ บีเอ็มวี ไนต์ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนในเวลาว่างคืน ที่ได้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม โดยเปิดบริการจนถึงวันที่ 23 มี.ค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ประชาชนร้องเรียนสถานบริการ พัทยา บีช คลับ ภายในโครงการตลาดพริตทาวน์ บัวขาว พัทยา การ์ดทำร้ายนักท่องเที่ยววัย 58 ปี แต่เรื่องก็เงียบหายไป พร้อมมอบคลิปวิดีโอบรรยากาศภายในร้านให้สื่อมวลชน ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวกว่า 100 คน กำลังเดินตามจังหวะดนตรี ตีมเครื่องตีแอลกอฮอล์ บางคนกระโดดลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ โดยไม่เกรงกลัวต่อการแพร่ระบาดแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>- ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางและวางมาตรการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2565 ไว้ 9 ข้อ คือ 1.ระยะห่าง 1 บุคคล ต่อ 1 ตร.ม. 2.กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.ใช้สถานที่โปร่งหรือกลางแจ้ง 4.กิจกรรมที่จัดต้องเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 5.งดเล่นน้ำ สาคน้ำ 6.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 7.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน 8.งดการดื่มแอลกอฮอล์ และ 9.หลีกเลี่ยงหรืองดจัดการแสดงมหรสพ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ จ.บึงกาฬ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, plewseengern, thejournalistclub, ch7, INN)</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. เผย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. จะเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยเขตสุขภาพที่ 8 จัดระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวกัญชา เร่งร่ำริมโขง” เพราะมีกัญชาที่เป็นแหล่งที่ดีที่สุด เป็นศูนย์กลางกัญชาโลก เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ทั้งทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริง และการได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง</p> <p>- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 8 เผย แผนของเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง เป็นเรื่องของ Product Wellness Hub ผ่านพืชเศรษฐกิจอย่างกัญชา นำมาใช้เพื่อสุขภาพแบบองค์รวม สร้างมูลค่าสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่มีแหล่งปลูกกัญชา กัญชง มาประยุกต์กับศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามของไทย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สัปดาห์รณรงค์วันวันโรคสากล 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, Chiangmai-mail, pattayamail)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์ “ประชาชนปลอดภัย ปราศจากโรค” เนื่องในวันโรคสากล ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ สมาคมปราบโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายแห่งการยุติโรค ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม สำหรับสัปดาห์รณรงค์วันโรคสากล 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม เวลา 09.00-15.00 น. มีการจัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการเอกซเรย์ปอด ตรวจคัดกรองวัณโรคระยะแฝง และตรวจเสมหะ (X-pert) ด้วยเทคนิคทางโมเลกุลระดับอนุชีววิทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่กองโรค กรมควบคุมโรค โทร 0-2212-2279 เพจเฟซบุ๊ก กองโรค หรือสายด่วน โทร 1422</p>	-
<p>ยังไม่มีหลักฐานชี้ผู้หญิงทำสีผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thailandplus, mcof, nationtv)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การใช้ยาย้อมผมเป็นประจำอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น มีอาการระคายเคืองบริเวณหนังศีรษะ หน้าผาก หู ดวงตา และคอ มีผื่นคันหรือลมพิษทั่วร่างกาย หากมีอาการแพ้รุนแรงจะทำให้หายใจลำบากและหมดสติได้ นอกจากนี้ยังทำผมยังเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีมากกว่าผู้ที่ย้อมผมเนื่องจากต้องสัมผัสกับสารเคมีที่มาจากน้ำยาต่าง ๆ เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต่าง ๆ พบว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ายาย้อมผมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า ผู้ที่ยังไม่เคยย้อมผมไม่ควรย้อมสีผม เพราะในน้ำยาย้อมผมมีสารเคมีหลายชนิด อาจก่อให้เกิดอาการแพ้สารเคมีบริเวณผิวหนัง และควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับช่างทำผมควรสวมใส่ถุงมือและใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน และควรมีระบบระบายอากาศที่ดีในร้านทำผม</p>	-
<p>เตือนหญิงตั้งครรภ์ฟันผุ เสี่ยงถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, prd, thaipbs, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาโรคเหงือกอักเสบพบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ ได้ง่าย บางรายอาจพบการทำลายเนื้อเยื่อปริทันต์ที่รองรับฟัน พบร่องลึกปริทันต์ หรือเหงือกกรัน หากดูแลอนามัยช่องปากได้ไม่ดีอาจส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เกิดโรคฟันผุได้ จึงควรดูแลฟันของตนเองเป็นพิเศษ เพราะหากมีปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุ จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับเหงือกและฟันของลูกได้</p>	-
<p>วันดาวนซินโดรมโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (prachatai, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ทุกวันที่ 21 มีนาคมของทุกปีถือเป็น "วันดาวนซินโดรมโลก" โดยสิทธิประโยชน์คุ้มครองตั้งแต่ในครรภ์ สำหรับผู้ที่มีกลุ่มอาการดาวนซินโดรม ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าถึงการรักษา บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามสิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ดีขึ้นเท่าที่เด็กสามารถจะทำได้ รัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณรายปีให้กับ สปสช.เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ให้กับประชาชน คนไทยทุกสิทธิ โดยในปีงบประมาณ 2565 สปสช.ได้จัดหมวดงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าพัฒนาระบบบริการผู้พิการทางสติปัญญาและผู้พิการจิตเวช ในวันดาวนซินโดรมโลกปี 2565 พร้อมเชิญชวนสังคมมอบโอกาสให้กลุ่มเด็กดาวนซินโดรมในประเทศไทย “นับหนึ่งให้ถึงดาว” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงศักยภาพของเด็กที่มีภาวะดาวนซินโดรม รวมไปถึงให้โอกาสและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม</p>	-
<p>30 มีนาคม 'วันไบโพลาร์โลก'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- เนื่องในวันไบโพลาร์โลก 30 มี.ค. กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจาก ซาโนฟี่ ประเทศไทย ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีอาการและคนในครอบครัวในการรักษา รับมือกับโรค รวมทั้งจัดทำตารางประเมินอาการของ "โรคไบโพลาร์" แบบง่ายๆ ให้ทดสอบตนเอง สังเกตคนในครอบครัวและคนรอบข้าง เพื่อพบแพทย์และหาแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องโดยเร็ว ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เชิญร่วมกิจกรรม "ใกล้ไกลไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล" ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของกรมสุขภาพจิต ที่ www.facebook.com/THAIDMH 30 มี.ค.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัปกายใจ)</p> <p>- ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึง กัญชากับมุมมองการใช้ทางการแพทย์ ปัจจุบันและอนาคต ว่า ในทางการแพทย์กัญชามีประโยชน์ก็จริง แต่การใช้จะต้องมีการควบคุมจากแพทย์หรือเภสัชกร ควรจะมีแหล่งผลิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย มีการควบคุมเรื่องการสกัด ต้องมีข้อบ่งชี้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงมีการให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนอย่างถูกต้องด้วย ในอนาคตหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการใช้สารที่มีส่วนผสมของกัญชา ควรจะต้องมีการทำการวิจัย และศึกษาหาข้อมูล เพื่อหาจุดที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย มีประโยชน์ทางการแพทย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของประชาชนในประเทศ</p>	-
<p>สถานการณ์ไฟป่า-PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. เผย จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 พบจังหวัดภาคเหนือที่เกิดจุดความร้อนสะสมสูงสุด คือ จ.แม่ฮ่องสอน 2,823 จุด จ.ลำปาง 1,971 จุด และจ.เชียงใหม่ 1,665 จุด ในส่วนของสถานการณ์ PM 2.5 พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน</p>	-
<p>ห้ามลดยังการแกะกระดูกในลำน้ำมูล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง 7, sanook, sonhdhitalk, amarintv, thaipbs)</p> <p>- นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประชุมหารือแก้ไขปัญหาและป้องกันการนำกระดูกเก่าจากการผ่าตัด และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของผู้ตาย มาทิ้งลงในลำน้ำมูล บริเวณพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา หลังชาวบ้านร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมเตือนร้อนกระทบต่อสภาพจิตใจ ภาพลักษณ์ สิ่งแวดล้อม และอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในการนำดิบไปผลิตประปา อุปโภคบริโภค โดยมีแนวปฏิบัติหากพบผู้กระทำผิดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท ให้เทศบาล ต.ท่าช้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และให้ทุกอำเภอแจ้งเรื่องนี้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก ตรวจสอบกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลเรื่อง การไอเป็นปฏิกิริยาระบายพิษออกจากปอด เนื่องจากปอดเกิดภาวะคั่งพิษ เป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจงว่า อาการไอเป็นกลไกการป้องกันของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรค เสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านเข้าไปในทางเดินหายใจ โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้นตัวรับสัญญาณการไอในบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง และส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการไอในสมอง จนกระตุ้นให้เกิดการไอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thaipbs)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง ใส่หน้ากากอนามัยซ้ำๆ มีโอกาสเสียชีวิต จากแบคทีเรียที่สะสมอยู่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัย พบเป็นข้อมูลจริง</p>	-